

# ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

(ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)



## โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม

(โรงเรียนในเครือสหกรณ์อิสลามอัสซิดดิก จำกัด)

เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซอยทุ่งควนจีน 1 ต. ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-240222

มือถือ 081-5986350, 098-6710181



SCAN



## ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ

### เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 แผนกอนุบาลและประถม

ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ แผนกอนุบาลและประถม มีความประสงค์จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนย้ายเข้า อนุบาล 2,3 ประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 (ประเภทนักเรียนไป-กลับ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน จึงได้กำหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ไว้ดังต่อไปนี้

#### 1. แผนการรับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดังนี้

##### 1.1 ระดับชั้นก่อนประถม

ชั้น	จำนวนห้อง	จำนวนที่เปิดรับ(คน)	แผนการเรียน
บริบาล	1	10	IS Square Nursery Program (ISNP) - รับสมัครตลอดทั้งปี อายุ 1 – 3 ปี
อนุบาล 1	1	25	IS Square Kindergarten Program (ISKP) - เป็นผู้ที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
อนุบาล 2	1	6	IS Square Kindergarten Program (ISKP)
อนุบาล 3	1	8	IS Square Kindergarten Program (ISKP)

##### 1.2 ระดับชั้นประถมศึกษา

ชั้น	จำนวนห้อง	จำนวนที่เปิดรับ(คน)	แผนการเรียน
ประถม 1	2	55	1. IS Square Primary Program (ISPP) 2. Smart English Program (SEP) - เป็นผู้ที่มีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 3)
ประถม 2	1	11	Smart English Program (SEP)
ประถม 3	1	16	IS Square Primary Program (ISPP)
ประถม 4	1	18	IS Square Primary Program (ISPP)
ประถม 5	1	22	IS Square Primary Program (ISPP)

2. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนการเรียนและคุณสมบัตินักเรียนแต่ละโปรแกรม<sup>1</sup> ดังนี้

ระดับชั้น	แผนการเรียน	รายละเอียดของแต่ละแผนการเรียน	คุณสมบัติทั่วไป
บริหาร	IS Square Nursery Program (ISNP)	มุ่งส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ภายใต้บรรยากาศความเป็นอิสลาม อบอุ่น เสมือนบ้าน โดยเด็กทุกคนจะได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยความสุข เหมาะสมตามวัย ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือทำด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิต และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไป	1. เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี 2. ห้องบริหารโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาการ รับดูแลเด็กในช่วงอายุ 1 – 3 ขวบ 3. ต้องผ่านการพิจารณา สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยหัวหน้ากลุ่มงานปฐมวัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อ.1	IS Square Kindergarten Program (ISKP)	ส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะ และมีความมั่นใจกล้าแสดงออก โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่ให้แก่เด็ก ๆ ได้แสดงออก การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงาน ของสมอง การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน แก้ปัญหา เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถในโอกาสต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร ปฐมวัย ศาสนาอยู่ในวิถีชีวิตและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ปฐมวัย ให้เด็กมีระเบียบวินัย ภายใต้กติกา/ข้อตกลงโดยผ่านกิจวัตรประจำวัน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นด้วยการดูแลเอาใจใส่ และการเรียนรู้ที่มีความ	1. ระดับชั้นอนุบาล 1 จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 3 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) 2. มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมตามวัย <sup>2</sup> 3. ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง <sup>3</sup> โดยหัวหน้ากลุ่มงานปฐมวัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 4. เป็นนักเรียนไป – กลับ ผู้ปกครองสามารถ รับ – ส่ง ได้ด้วยตนเอง หรือรถรับ – ส่งเท่านั้น

<sup>1</sup> ทุกแผนการเรียนเน้นการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการวิถีชีวิต ธรรมชาติของการเรียนรู้ และทักษะในการดำรงชีวิตศตวรรษที่ 21

<sup>2</sup> ประเมินความพร้อมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อ.1)

<sup>3</sup> ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนในประเด็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน การสนับสนุนการเรียนรู้ที่โรงเรียนและโรงเรียน

ระดับชั้น	แผนการเรียน	รายละเอียดของแต่ละแผนการเรียน	คุณสมบัติทั่วไป
		ความสุขของผู้เรียน	
ป.1	1. IS Square Primary Program (ISPP)	พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะด้านการเชื่อมโยงความรู้ การผสมผสานทักษะ ผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานผ่านกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น วาดน้ำ หนู ศิลปะการต่อสู้(เทควันโด ปันจักสีลัด) เป็นต้น ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นด้วยการดูแลเอาใจใส่ และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน	1. จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 หรือเทียบเท่า 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละแผนการเรียน <sup>4</sup> 3. ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการฯ ประถมศึกษา 4. เป็นนักเรียนไป - กลับ ผู้ปกครองสามารถ รับ - ส่งได้ด้วยตนเอง หรือรถรับ - ส่งเท่านั้น
	2. Smart English Program (SEP)	พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบเรียนและการสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ปัญหา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานผ่านกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น วาดน้ำ หนู ศิลปะการต่อสู้(เทควันโด ปันจักสีลัด) เป็นต้น ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นด้วยการดูแลเอาใจใส่ และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน	
<b>นักเรียนย้ายเข้า</b>			
อ.2,3	IS Square Kindergarten	เป็นไปตามแผนการเรียนที่โรงเรียน	นักเรียนทุกแผนการเรียน

<sup>4</sup> ประเมินความพร้อมการเรียนรู้นักเรียนประถม (ป.1) และสำหรับระดับชั้น ป.1 ห้องเรียน SEP มีการประเมินความพร้อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น	แผนการเรียน	รายละเอียดของแต่ละแผนการเรียน	คุณสมบัติทั่วไป
	Program (ISKP)	กำหนดดั่งกล่าวแล้วข้างต้น	ต้องผ่านการสอบข้อเขียนแต่ละแผนการเรียน <sup>5</sup> และการสอบสัมภาษณ์
ป.2	SEP : Smart English Program		
ป.3,4,5	ISPP : IS Square Primary Program		

### 3. การรับนักเรียนย้ายเข้า

การรับนักเรียนย้ายเข้าแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

3.1 การรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนภายหลังจากเข้าเรียนสถานศึกษาเดิมแล้ว แต่ยังไม่ครบปีการศึกษา อาจจะสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 หรือยังไม่สิ้นสุดภาคเรียนก็ได้ โดยได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ กับทางสถานศึกษาเดิมให้เรียบร้อยแล้ว และคุณสมบัติให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่กำหนดแล้วข้างต้น

3.2 การรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา หมายถึง นักเรียนที่มีความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของชั้นนั้นๆ จากโรงเรียนเดิม (เช่น จบ อ.1 ย้ายเข้า อ.2 เป็นต้น) โดยคุณสมบัติให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่กำหนดแล้วข้างต้น

### 4. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่

#### 4.1 การสอบข้อเขียน

ระดับชั้น	พัฒนาการเด็กปฐมวัย	ภาษาไทย (อ่าน/เขียน)	คณิตศาสตร์ (คิดคำนวณ)	ภาษาอังกฤษ	หมายเหตุ
อ.1 – อ.3	/				
ป.1 – ป.3		/	/	/	เฉพาะห้องเรียน SEP
ป.4 – ป.5		/	/	/	ทุกแผนการเรียน

4.2 การสอบสัมภาษณ์ (โรงเรียนจะสอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสื่อสารร่วมกัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พัฒนาการเด็กตามวัย

ทักษะการสื่อสาร การอ่าน การคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย)

ทักษะการอ่านอัลกุรอาน (ประเมินเพื่อพัฒนาไม่มีผลใด ๆ ต่อการตัดสินใจการเข้าเรียน)

ทักษะเฉพาะของแต่ละแผนการเรียน เช่น แผนการเรียนภาษา เป็นต้น

การเตรียมความพร้อม การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและโรงเรียน

### 5. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

#### 5.1 ระดับบริบาล

ระดับ	ค่าธรรมเนียมรายเดือน	หมายเหตุ
อายุ 7 เดือน – 1	4,000 บาท	1. ชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน

<sup>5</sup> ระดับอนุบาล >> มีการประเมินพัฒนาการปฐมวัย (อ.2 – อ.3) ระดับประถมฯ >> มีการประเมินความพร้อมการเรียนรู้ที่นักเรียนประถม ป.2 – ป.5 และห้องเรียน SEP มีการประเมินความพร้อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ



ปี		2. ชำระค่าธรรมเนียมต้นเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
อายุ 1 - 3 ปี	3,500 บาท	3. กรณีไม่เกิน 10 วัน - อายุ 7 เดือน - 1 ปี จะคิดค่าธรรมเนียม 2,300 บาทของ ค่าธรรมเนียมรายเดือน - อายุ 1 - 3 ปี จะคิดค่าธรรมเนียม 2,000 บาทของ ค่าธรรมเนียมรายเดือน 4. ชำระได้ตามช่องทางในประกาศฯ

## 5.2 ระดับอนุบาล

ระดับ	ค่าธรรมเนียมรายเทอม <sup>6</sup>	หมายเหตุ
อนุบาล 1	8,500 บาท	1. ค่าธรรมเนียมรายเทอมสามารถเลือกชำระแบบที่เดียว หรือแบ่งเป็น 3 งวด ภายในเดือนที่ 2 ของแต่ละภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม และภาคเรียนที่ 2 ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม) 2. ค่าอาหารกลางวัน ชำระรายเดือน เดือนละ 500 บาท ชำระค่าธรรมเนียมต้นเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน 3. ค่าเหมาจ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความสนใจ เช่น เทควันโด วายน้ำ ยิงธนู ปั่นจักสีลัด คิดเป็นคอร์ส ๆ ละ 1 ภาคเรียนตามประกาศของโรงเรียน 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว) สำหรับปีการศึกษา 2563 5. ชำระได้ตามช่องทางในประกาศฯ
อนุบาล 2	8,500 บาท	
อนุบาล 3	8,500 บาท	

## 5.3 ระดับประถมศึกษา

ระดับ	ค่าธรรมเนียมรายเทอม <sup>7</sup>	หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1	7,500 บาท สำหรับ (ISPP) 11,500 บาท สำหรับ (SEP)	1. ค่าธรรมเนียมรายเทอมสามารถเลือกชำระแบบ ที่เดียว หรือแบ่งเป็น 3 งวด ภายในเดือนที่ 2 ของแต่ละ ภาคเรียน(ภาคเรียนที่ 1 ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม และ ภาคเรียนที่ 2 ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม) 2. ค่าอาหารกลางวัน ชำระรายเดือน เดือนละ 500 บาท ชำระค่าธรรมเนียมต้นเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของทุก เดือน 3. ค่าเหมาจ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความสนใจ เช่น เทควันโด วายน้ำ ยิงธนู ปั่นจักสีลัด คิดเป็นคอร์ส ๆ ละ 1 ภาคเรียน ตามประกาศของทางโรงเรียน 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว) สำหรับปีการศึกษา 2563
ประถมศึกษาปีที่ 2	7,500 บาท สำหรับ (ISPP) 11,500 บาท สำหรับ (SEP)	
ประถมศึกษาปีที่ 3	7,500 บาท	
ประถมศึกษาปีที่ 4	7,500 บาท	
ประถมศึกษาปีที่ 5	7,500 บาท	

<sup>6</sup> ค่าธรรมเนียมรายเทอมไม่ได้หมายรวมถึงค่าอาหารกลางวัน และค่าเหมาจ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร<sup>7</sup> ค่าธรรมเนียมรายเทอมไม่ได้หมายรวมถึงค่าอาหารกลางวัน และค่าเหมาจ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร

		5. ชำระได้ตามช่องทางในประกาศฯ
--	--	-------------------------------

### รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.1 การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) หมายเลขบัญชี 368-065529-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร แผนกอนุบาลประถม หรือชำระค่าธรรมเนียมได้ที่สำนักงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร แผนกอนุบาลประถม

5.2 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละครั้งให้นำใบชำระค่าธรรมเนียมมาด้วยทุกครั้งเมื่อต้องการจ่าย

5.3 กรณีที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนประสงค์ที่จะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในงวดเดียวให้นำใบชำระค่าธรรมเนียมมาด้วย

5.4 การจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์ในครั้งแรก 1,000 บาท ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่ผู้ปกครองได้จ่ายไปแล้วในรอบแรก และค่ายืนยันสิทธิ์ถือเป็นค่ามัดจำแทนการสละสิทธิ์การเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ปกครอง

5.5 กรณีที่โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนไว้แล้วก่อนเปิดภาคเรียน หากผู้ปกครองหรือนักเรียนประสงค์ลาออกก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 วัน โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องคืนผู้ปกครอง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ปกครอง

5.6 ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการสามารถขอใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนเพื่อทำเบิกกับต้นสังกัดได้

5.7 สิทธิลดหย่อนให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารกำหนด (สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของโรงเรียน สิทธิผู้ปกครองที่ส่งลูกเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สิทธิคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บุคลากรในเครือสหกรณ์อัสซิดดีก จำกัด ครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร)

### 6. ปฏิทินการรับสมัคร

รายการ	รอบทั่วไป	เวลา	หมายเหตุ
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบ Online /ที่โรงเรียน หรือผ่านเคาเตอร์สหกรณ์อิสลาม อัสซิดดีก จำกัด ทุกสาขา	6 ธันวาคม 2562 จนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563	08.30 – 16.30 น.	1. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท 2. เว็บไซต์ <a href="http://www.hwks.ac.th">www.hwks.ac.th</a> 3. ชำระเงินค่าสมัครโดยนำ Bill payment ไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน	4 กุมภาพันธ์ 2563	08.30 น.เป็นต้นไป	ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ และห้องสอบได้ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.hwks.ac.th">www.hwks.ac.th</a>
เข้ารับการประเมิน (ประเมินและสัมภาษณ์)	8 กุมภาพันธ์ 2563	08.30 – 15.30 น.	1. สถานที่สอบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร แผนกอนุบาลและประถม 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (กรณีที่ไม่ได้จ่ายผ่านธนาคาร) หรือส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม
ประกาศผลการประเมิน	14 กุมภาพันธ์ 2563	08.30 – 16.30 น.	ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.hwks.ac.th">www.hwks.ac.th</a>

ยืนยันสิทธิ์	20-22 กุมภาพันธ์ 2563	08.30 – 16.30 น.	1. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองที่โรงเรียนเท่านั้น 2. ชำระมัดจำค่าธรรมเนียมฯ ตามประกาศใน Bill Payment 3. ส่งชุด วัตต์ตัวและจองเครื่องแบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ
--------------	-----------------------	------------------	--

**หมายเหตุ** กรณีที่นักเรียนไม่เต็มตามห้องเรียนที่กำหนดเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบแรก ทางโรงเรียนอาจกำหนดเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 โดยจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไปภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทุกขั้นตอนในรอบแรกก่อน

## 7. หลักฐานการรับสมัคร

7.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ

7.2 เอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษา

- ระดับปฐมวัย (อ.1 – อ.3) แบบรายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ระดับประถม ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.4) (ปพ.1) ฉบับจริง
- กรณียังไม่จบการศึกษาให้นำใบรับรองผลการเรียนมาเป็นหลักฐานผลการเรียน

7.3 ใบรับรองความประพฤติ

7.4 รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด  $1\frac{1}{2}$  นิ้ว จำนวน 4 รูป  
(หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

7.5 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

7.6 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

7.7 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 2 ฉบับ

7.8 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  
(กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) จำนวน 2 ฉบับ

7.9 รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ปกครอง จำนวน 2 รูป

7.10 ใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่าผู้สมัครไม่มีโรค หรืออุปสรรคต่อการเรียน

7.11 หลักฐานแสดงความสามารถทางวิชาการ สำหรับโปรแกรมพิเศษและประเภทโควตา

**หมายเหตุ :** ในวันรับสมัคร ต้องนำหลักฐานทั้งหมด ยกเว้น ข้อที่ 8.2

## 8. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่

ที่	สถานที่	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	วัน/เวลาที่ติดต่อ
1	โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ	2 หมู่ที่ 1 ซอยทุ่งควนจีน 1 ต. ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	098-0151752, 087-5704988, 098-6710181,	จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
2	สหกรณ์อิสลามอัครคิดดี จำกัด โดยแบ่ง 7 สาขา			
	1) สาขาหาดใหญ่	1332 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	074-258922	จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
	2) สาขานิพัทธ์สังเคราะห์ (วงเวียนน้ำพุ)	3/3 ถ.นิพัทธ์สังเคราะห์ 1 เทศบาลนครหาดใหญ่ 1 อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	074-366869	
	3) สาขานาทวี	99/3 ม.6 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160	074-373555	



4) สาขาสิงหนคร	6/7 ม.6 ต.สะทิงหม้อ อ.สิง หนคร จ.สงขลา 90280	074-331587, 088-3998355	
5) สาขาพัทลุง	494 หมู่ที่ 6 ต.แม่ขรี อ.ตะ โหมต จ.พัทลุง 90160	081-5986350	
6) สาขารัตนภูมิ	สามแยกท่าชะมวง ต. กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ. สงขลา 90180		
6) สาขาโมบาย		081-7385272	

### 9. บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ติดต่อบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ			
ที่	ชื่อ-สกุล บุคลากร	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์
1	นายยูโซบ แยกพงศ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	081-5986350
2	นายอัลดุลละห์ เซ็ง	รองผู้จัดการโรงเรียน	086-4885655
3	นายวิทยา พายายม	รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาลและประถม	089-8673393
4	นางสาววัลญา หมัดหมาน	หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ	087-8372647
5	นายมุฮัมหมัดคอลีล บินอะฮ์หมัด	เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และยานพาหนะ	087-6308352
6	นางสาวอารีระ บิลละ	หัวหน้ากลุ่มงานปฐมวัย	098-0151752
7	นางสาวฟิรอานา สันทรน	จนท.ธุรการและบัญชี	087-5704988

### 10. สิทธิพิเศษของผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

10.1 ผู้ปกครองมีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ จำนวน 3 คน พร้อมกัน จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมมา 1 คน

10.2 ผู้ปกครองที่มีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ จำนวน 2 คน บุตรคนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมมา เพียงร้อยละ 50

10.3 ผู้ปกครองที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนฯ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมตามประเภทของหน่วยลงทุนที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้

หมายเหตุ สิทธิพิเศษต่าง ๆ ตาม 10.1 - 10.2 นั้น เฉพาะค่าธรรมเนียมเท่านั้นไม่รวมค่าเหมาจ่ายโปรแกรมพิเศษ และให้เลือกสิทธิข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562



นายยูโซบ แยกพงศ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาการ



การจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีคุณภาพ  
ตามแนวทางการศึกษาอิสลาม (ตริบียะตุลอิสลามียะฮ์)  
ย่อมผลิตคนดี (ศอสิหฺ และมุสลิม)  
มีปัญญา รอบรู้ และเป็นผู้นำ